

# ทหารยอมให้หันเงิน 4 โครงการ ฉุกเฉินรีบเสนาอกรรม.ตัด'พ.ส.ร.'

เมื่อวันที่ 21 มกราคม ความคืบหน้ากรณีกระทรวงการคลังเสนอให้พิจารณาหรือวันอาทิตย์และวันพิเศษ (พ.ส.ร.) โยชนฯ เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19 มกราคมที่ผ่านมา แต่ในระหว่างนี้ไม่มีความเห็นของกระทรวงกลาโหม นายชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม จึงสั่งให้รอความเห็นของฝ่ายทหารก่อน และได้มีการฝ่ายทหารดำเนินการเสนอความเห็นภายในสิ้นเดือนมกราคม โดย พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ ผบ.ทบ.สั่งให้ฝ่ายเสนาธิการตรวจสอบเอกสารในการยกเลิกเงินดังกล่าวตามที่นายชวนสั่งการลงมา ปรากฏว่าจากการตรวจสอบเอกสารพบว่า ก่อนหน้านี้กระทรวงการคลังได้ขอความเห็นมายังกระทรวงกลาโหม และกำหนดให้ส่งความเห็นกลับไปภายในวันที่ 20 มกราคม นี้ ทำให้ฝ่ายทหารรู้สึกไม่สบายใจที่กระทรวงการคลังเร่งรีบส่งเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่ 19 มกราคม ก่อนกำหนดที่ให้กระทรวงกลาโหมเสนอความเห็นถึง 10 วัน

ข่าวแจ้งว่า หนังสือดังกล่าวลงนามโดยนายชารินทร์ นิยมมานะหมื่นที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เสนอมายังกระทรวงกลาโหมเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2541 เพื่อขอให้ยกเลิกคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีและมติคณะรัฐมนตรีให้ทหารไปปฏิบัติราชการพิเศษ โดยอ้างว่า เสริมธุรกิจกำลังพลตัว รัฐบาลจัดเก็บงบประมาณไม่ได้เพียงพอ อีกทั้งสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปแล้ว ได้ที่การรบมาแล้วกว่า 30 ปี บางสถานการณ์สิ้นสุดไปแล้ว อาจทำให้เกิดความสับสนในทางปฏิบัติ จึงขอให้ยกเลิกคำสั่ง นายกรัฐมนตรีและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการณ์ดังกล่าว ทุกฉบับ คือ 1.การปฏิบัติราชการนอกแบบ และหาข่าวตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาค ในประเทศลาว ที่เริ่มมาตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2509 2.โครงการ ศปก.ทบ.ด้านพม่า ที่เริ่มมาตั้งแต่วันที่ 20

กรกฎาคม 2519 3.โครงการ ศปก.ทบ.ด้านกัมพูชา ที่เริ่มมาตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2519 4.แผนป้องกันประเทศตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ที่เริ่มมาตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2519 5.นัยทหารประสานงานติดตามในประเทศลาว ที่เริ่มมาตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2532

6.โครงการปฏิบัติการ ทบ.พิเศษ ที่เริ่มมาตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2509 7.โครงการปฏิบัติการพิเศษ ที่เริ่มมาตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2509 8.การปฏิบัติหน้าที่เรื่องผู้หลบหนีภัยจากการสู้รบชายกัมพูชา เริ่มเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2534 และ 9.โครงการซ่อมถนนหมยเฮง 5 ปอยเปต ศรีโสภณ ในกัมพูชา เริ่มเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2535

ข่าวแจ้งว่า จากหนังสือของกระทรวงการคลังดังกล่าว ทาง พล.อ.อ.วีดิ บุญยทัย ผู้ช่วย ผบ.ทบ. และ พล.อ.ชาญ บุญประเสริฐ เสนาธิการทหารบก ได้ทำหนังสือเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2541 เห็นควรให้ยกเลิกเฉพาะโครงการที่ 6-9 ส่วนโครงการที่ 1-5 ยังมีความจำเป็นอยู่ เพราะสถานการณ์ในน้ำใจไว้วางใจ ประเทศเพื่อนบ้านยังไม่สงบ มีผลกระทบต่อชายแดน ทหารเองก็ต้องมีความเสี่ยงและเสียสละ นอกจากเงินจำนวนดังกล่าวมีไม่มากนักคงไม่กระทบกับงบประมาณของประเทศ พร้อมกับเปลี่ยนคำจากคำว่า "การรบ" เป็น "การรักษาอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศ"

อย่างไรก็ตาม กระทรวงการคลังมีหนังสือแจ้งกลับมายังกระทรวงกลาโหมเมื่อวันที่ 7 มกราคม โดยระบุว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้คำวินิจฉัยจากให้ ทบ.ทวน และให้ทาง บก.ตส.และเสนาอกรรม.ผลการยกเลิกและเหตุผลในการไม่ยกเลิกภายในวันที่ 29 มกราคม นี้ โดยมีหนังสือกระทรวงกลาโหม ที่ 0207/35 ยืนยัน แต่ปรากฏว่าเมื่อวันที่ 19 มกราคม ได้มีวาระที่จะประชุมในครม. ทำให้ฝ่ายทหารไม่พอใจ